

Thắp sáng đường quê

Nhằm góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, ngày 11/10/2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thắp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.



Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) được lắp đặt đèn điện chiếu sáng thuận lợi trong sinh hoạt, giao thông và phát triển kinh tế của người dân.

Tỷ lệ đường giao thông nông thôn có điện chiếu sáng đạt thấp

Giai đoạn 2011 - 2020, Thái Bình đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, chất lượng cuộc sống tại khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao. Trong đó, hạ tầng lưới điện nông thôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, khu vực nông thôn nói riêng. Thời gian qua, hệ thống lưới điện của tỉnh không ngừng được đầu tư, xây dựng và phát triển, lưới điện trung áp và hạ áp đã phủ kín các xã, đến tận thôn xóm và các hộ dân.

Tháng 7/2013, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) được công nhận xã NTM. Chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM, người dân trong xã tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tất cả các trục

đường giao thông trong xã. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đường làng, ngõ xóm bê tông hóa sạch đẹp nhưng chưa có điện chiếu sáng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động người dân đóng góp xây dựng hệ thống điện thắp sáng các tuyến đường. Để người dân làm theo, xã đã vận động kinh phí thực hiện công trình thắp sáng tại tuyến đường qua trụ sở UBND xã. Từ công trình thắp sáng đường quê đó, người dân thấy được hiệu quả, nhanh chóng lan tỏa ra toàn xã. Thấy được lợi ích từ những tuyến đường được thắp sáng, người dân chung tay đóng góp, con em xa quê phần khởi ủng hộ. Hiện 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã được lắp đặt điện chiếu sáng, thuận lợi trong sinh hoạt, giao thông và phát triển kinh tế của người dân cũng như bảo đảm an ninh trật tự.

Theo báo cáo của ngành điện và các địa phương, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ đường nhánh cấp 1 trục thôn, đường trục thôn, đường qua khu dân cư tập trung chưa có đèn đường chiếu sáng còn cao (gần 4.900km, bằng 80% tổng chiều dài tuyến đường). Theo ghi nhận, mặc dù nhiều tuyến đường có hệ thống chiếu sáng nhưng thiết bị lắp đặt do người dân tự mua nên thiếu tính đồng bộ; nhiều trụ đèn, chao đèn tự chế chưa bảo đảm quy chuẩn; việc sử dụng bóng đèn compact vừa tiêu hao điện năng vừa hạn chế độ phủ sáng; hệ thống dây điện chằng chịt, không bảo đảm mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, mất an toàn về tài sản, con người, nhất là trong mùa mưa bão.

Phấn đấu hoàn thành việc thắp sáng đường quê trước năm 2025

Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh cho biết: Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu vực nông thôn

sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông của địa phương, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Đây cũng là một tiêu chí bổ sung vào bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Trong khi ngân sách địa phương hạn chế, việc huy động các nguồn lực rất khó khăn, việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông khu vực nông thôn là rất cần thiết, cấp bách. Theo đó, tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng gồm: đèn năng lượng mặt trời loại liền bóng, phụ kiện giá lắp đèn, dây đai thép không gỉ, khóa đai hỗ trợ 50% giá trị thiết bị, phụ kiện theo giá trị quyết toán danh mục công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 12 triệu đồng/km đường lắp đèn chiếu sáng. Phần kinh phí còn lại do người dân tự đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác hoặc do ngân sách huyện, ngân sách xã hỗ trợ (nếu có). Tỉnh ưu tiên những xã đang kỳ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được hỗ trợ trước và quy định chỉ hỗ trợ một lần cho cùng một tuyến đường. Các công trình điện chiếu sáng phải được thiết kế bảo đảm theo tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật do ngành điện hướng dẫn... Để triển khai thực hiện, người dân sinh sống tại mỗi tuyến đường tự họp bàn, thống nhất dự kiến chiều dài tuyến đường, dự toán tổng chi và mức đóng góp của từng hộ dân, sau đó đăng ký với UBND xã để tự triển khai.

Sau khi các công trình hoàn thành, UBND xã hướng dẫn thành lập các tổ tự quản để vận hành, bảo vệ, sửa chữa, thay thế khi bị hư hỏng và các chi phí khác phát sinh trong quá trình vận hành trên cơ sở tự nguyện, bản bạc thống nhất giữa các hộ dân trong tổ tự quản... Trong năm 2021, tỉnh triển khai thí điểm ở mỗi huyện 10 xã và thành phố Thái Bình 1 xã. Đến trước năm 2025, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc thắp sáng toàn bộ các tuyến đường qua khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

NGÂN HUYỀN

HUNG HÀ

Thi đua mở rộng diện tích cây màu vụ đông

Nhằm bù đắp giá trị sản xuất cây vụ đông ư ấm đã trở nên bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 7, số 8, góp phần tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Hưng Hà đã phát động phong trào thi đua mở rộng diện tích cây vụ đông ư ấm, tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những ngày này, trên cánh đồng xã Độc Lập, cán bộ các đoàn thể và nhân dân trong xã đang nhộn nhịp làm đất, gieo trồng cây vụ đông. Để hưởng ứng đợt phát động mở rộng diện tích cây vụ đông của huyện, xã Độc Lập đã huy động Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã... đứng lên đảm nhận gieo trồng 1,5ha rau màu ở thôn Bùi Xá; riêng HTX DVNN xã đảm nhận trồng 1,5 mẫu khoai tây. Ông Đào Văn Thống, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Việc huy động cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mô hình trồng cây vụ đông của xã rất thiết thực và ý nghĩa, không chỉ tăng diện tích cây trồng mà còn giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi đã tiếp nhận trên 35kg giống rau cải các loại để cấp phát cho bà con và đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông ư ấm theo đúng khung thời vụ. HTX đã huy động nhân lực, phương tiện tiến hành làm đất và trích kinh phí mua khoai tây giống bảo đảm chất lượng để gieo trồng. Đến nay, xã đã cơ bản gieo trồng xong diện tích cây vụ đông theo đúng kế hoạch.

Là một trong những lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua, dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập huy động 20 cán bộ tham gia thực hiện mô hình trồng cây vụ đông. Chị Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Chị em rất phấn khởi và tích cực tham gia thực hiện mô hình. Nhiều chị em còn mạnh dạn thuê, mượn ruộng để gieo trồng thêm. Các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện rất kịp thời đã tạo động lực



Các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn huyện Hưng Hà tích cực tham gia phong trào thi đua mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông ư ấm.

cho người dân trong xã yên tâm sản xuất.

Đang nhanh tay gieo trồng và chăm sóc rau màu, chị Nguyễn Thị Duyên, thôn Dương Thôn, xã Cộng Hòa chia sẻ: Năm nay gia đình tôi mượn 5 mẫu ruộng để mở rộng diện tích trồng các loại rau màu và ngô ngọt. Hiện nay, diện tích cây vụ đông của gia đình đã sinh trưởng và phát triển tốt, nếu thời tiết thuận lợi sẽ cho thu hoạch cao. Nhờ trồng cây vụ đông mà kinh tế gia đình tôi ngày càng phát triển. Ông Vũ Thanh Sơn, Giám đốc HTX DVNN xã Cộng Hòa cho biết: Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay, xã Cộng Hòa gieo trồng gần 140ha. Nhưng khi huyện phát động mở rộng diện tích cây vụ đông, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân phấn đấu mở rộng thêm 10ha cây vụ đông ư ấm. Hiện nay, HTX đã tiếp nhận trên 40kg rau giống các loại và gần 7 tấn khoai tây hỗ trợ của tỉnh, huyện đồng thời huy động nhân lực, phương tiện tiến hành làm đất, gieo trồng cây vụ đông theo đúng khung thời vụ. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể tích cực thuê, mượn ruộng để quy hoạch vùng sản xuất làm đất gieo trồng cây vụ đông ư ấm theo đúng kế hoạch đề ra.

Xác định sản xuất vụ đông sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết



Nông dân huyện Hưng Hà tích cực gieo trồng và chăm sóc cây vụ đông.

diễn biến phức tạp; giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao; để sản xuất vụ đông giành thắng lợi toàn diện, huyện Hưng Hà phát động các xã, thị trấn mở rộng diện tích gieo trồng 1.150ha cây màu vụ đông ư ấm; hình trồng cây vụ đông. Cùng với đó, triển khai cơ chế hỗ trợ kịp thời như: hỗ trợ 31.680kg giống khoai tây Đức cho các xã Cộng Hòa, Thái Hưng, Dân Chủ, Duyên Hải, Hồng Minh, Chí Hòa và thị trấn Hưng Nhân; 1.120kg rau màu các loại và 200kg ngô sinh khối. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 5.430ha cây màu vụ đông, trong đó 1.985ha ngô; 960ha dưa, bí; 180ha đậu tương; 600ha

khoai lang; 150ha khoai tây; 1.555ha rau màu các loại. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Xác định để có một vụ đông thắng lợi, một trong những yếu tố mấu chốt là nông dân cần tập trung sản xuất những sản phẩm mà thị trường đang cần. Do đó, huyện Hưng Hà đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và có chế độ hỗ trợ để nông dân mở rộng và phát triển mạnh cây trồng vụ đông với phương châm "chắc làm, chắc thắng". Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, chủ động liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất.

THANH THUY

MÊ LINH

Xây dựng khoai tây thành sản phẩm OCOP

Vụ đông năm 2021, sản phẩm khoai tây của xã Mê Linh (Đông Hưng) được UBND tỉnh chọn hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất an toàn, phát triển sản phẩm OCOP. Vì vậy, năm nay dù việc sản xuất khoai tây không mấy thuận lợi song bà con nông dân vẫn tích cực trồng để

góp phần xây dựng thương hiệu khoai tây Mê Linh trên thị trường.

Những ngày này, nông dân xã Mê Linh đang tất bật trên cánh đồng trồng cây khoai tây cho kịp thời vụ. Những khó khăn do thời tiết không làm giảm sự "mặn mà" của bà con với cây khoai tây truyền thống,

bởi bên họ luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là hỗ trợ giống có chất lượng cao của tỉnh, huyện. Ông Phạm Văn Biên, thôn An Thái cho biết: Tới trồng khoai tây ư ấm đã mấy chục năm rồi nhưng chưa năm nào khó khăn như năm nay, khó ngay từ đầu

vụ. Mưa nhiều, đất ướt, rất khó làm đất. Với chúng tôi, làm nông nghiệp thời tiết thế nào vẫn cố phải bám thời vụ để sản xuất. Riêng cây vụ đông thì không bao giờ bỏ vì thu nhập cao gấp nhiều lần cây lúa. Năm nay, dù phải làm đất bằng tay rất vất vả nhưng lại rất phấn khởi vì được tỉnh, huyện, xã hỗ trợ trên 2 tạ giống chất lượng cao, gia đình huy động nhân lực trồng 7 sào khoai tây ư ấm. Trồng khoai tây ư ấm đã ra không phải lo vì có HTX DVNN xã đứng ra bao tiêu với giá cao, ổn định. Vì thế, từ một xã "trắng" khoai tây, diện tích vụ đông thấp, vài năm nay nông dân xã Mê Linh đã tích cực mở rộng diện tích, đưa khoai tây thành cây chủ lực của vụ đông, trở thành xã có diện tích trồng khoai tây ư ấm nhiều thứ hai của huyện. Ông Trần Đức Chí, thôn An Thái cho biết: Cách đây 6 - 7 năm chúng tôi trồng khoai tây hoàn toàn thủ công, rất vất vả, mất nhiều thời gian; giờ HTX đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, từ khâu làm đất, lên luống đến

thu hoạch đều bằng máy vừa nhanh vừa nhân, nông dân chỉ việc đem mạ mạ ra đặt rồi chăm sóc. Năm nay đất ướt, không tưới, vì vậy chúng tôi dùng đất, cát, phân gà trộn với trấu phủ lên trên mạ rồi phủ bạt, rơm lên mặt luống giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Năm nay dù sản xuất khoai tây ư ấm có khó khăn nhưng nông dân xã Mê Linh vẫn rất phấn khởi vì sản phẩm khoai tây của xã được hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất an toàn, phát triển sản phẩm OCOP. Đây là "cú hích" cho cấp ủy, chính quyền và bà con nông dân thêm quyết tâm vượt khó xây dựng, khẳng định thương hiệu khoai tây Mê Linh trong và ngoài tỉnh. Ông Trần Văn Lương, thôn An Thái cho biết: Từ lâu, cây khoai tây ư ấm đã trở thành cây làm giàu của gia đình tôi và nhiều hộ dân trong xã. Chúng tôi sẽ tích cực mở rộng diện tích, sản xuất theo hướng an toàn để có vụ khoai tây thắng lợi cả về năng suất, chất lượng cao. Mong khoai tây của xã sớm được công nhận sản phẩm đặc thù của địa phương.

Vụ đông năm nay, xã Mê Linh phấn đấu trồng 30ha khoai tây với các giống chất lượng cao như Ansit và Marabel của Đức. Cùng với 3,9 tấn khoai tây giống tỉnh,

huyện hỗ trợ, HTX DVNN xã cấp thêm 2 tấn để bà con trồng. Bên cạnh đó, xã đã quyết định hỗ trợ bà con toàn bộ kinh phí làm đất trồng khoai. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Điều kiện năm nay trồng khoai tây khó khăn nên xã đã quyết định hỗ trợ thêm giống, hỗ trợ khâu làm đất. Để khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, HTX hướng dẫn nông dân trồng trên đất tơi xốp, vùi sâu dụng cụ lên luống nhưng khắc phục bằng cách mượn đất ngoài, ủ phân và trấu hoại mục phủ mạ, sau này khó đất thì xới vun, tăng lượng phân khi chăm bón, nhất là kali.

Trong quá trình xây dựng khoai tây thành sản phẩm OCOP, xã Mê Linh sẽ được tỉnh hỗ trợ xây dựng kho lạnh để bảo quản sản phẩm; được cấp giống chất lượng; được chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc; xây dựng trang thông tin điện tử quảng bá sản phẩm; cấp tem chứng nhận sản phẩm an toàn... Nhưng quan trọng nhất là bà con nông dân phải thực hiện nghiêm quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường mới có thể sớm đưa khoai tây thành sản phẩm đặc thù của địa phương.

THU HIỀN



Nông dân thôn An Thái, xã Mê Linh trồng khoai tây vụ đông.

Tập huấn kiến thức an toàn giao thông, an ninh trật tự và bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính

* Từ ngày 9 - 12/11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Bình tổ chức 8 hội nghị tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Hơn 760 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân 3 huyện: Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương được tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông; trao đổi các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông nông thôn, văn hóa khi tham gia giao thông; quy tắc tham gia giao thông và lái xe an toàn; hoạt động của hội viên nông dân tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên nông dân có thêm kiến thức, từng bước thay đổi nhận thức, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

* UBND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Sở Tài chính vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác quản lý tài chính cho đại biểu HĐND cấp xã.

Trong hai ngày 9 - 10/11, gần 190 học viên là đại biểu HĐND các xã, thị trấn được cán bộ Sở Tài chính truyền đạt một số văn bản mới và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về tài chính ngân sách xã; công tác quản lý tài sản công; quy chế quản lý, sử dụng tài sản; kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND xã, thị trấn...

Thông qua tập huấn giúp các học viên nắm vững kiến thức cơ bản về tài chính ngân sách xã, quản lý tài sản công, từ đó phát huy vai trò giám sát để sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước tại địa phương.

TIẾN DAT - NGUYỄN CƯỜNG